



โทรสารในราชการกรมการปกครอง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๖๖๕๓๙

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

จาก อธิบดีกรมการปกครอง

ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่กรมการปกครอง โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมการปกครอง (ศบค.ปค.) ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

กรมการปกครอง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติในระดับพื้นที่ ได้มีข้อสั่งการให้กรมการปกครองขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในพื้นที่เพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กอช. ในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ทำการปกครองจังหวัด แจ้งที่ทำการปกครองอำเภอ พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. มอบหมายลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ ช่วยเหลือการดำเนินงานของ กอช. ในระดับพื้นที่ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือการดำเนินงานของ กอช. ในระดับพื้นที่ เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดการปฏิบัติงานในมิติการสร้างความรู้ความตระหนักและการรับรู้ และมิติการฟื้นฟู เยียวยา และการให้ความช่วยเหลือ โดยสามารถบันทึกเป็นข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนได้

๒. เชิญชวนให้ลูกจ้างฯ ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ กอช. สมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการออมในระดับบุคคล อันส่งผลอันดีต่อการดำรงชีพในระยะยาวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

(นายพิริยะ ฉันทดิลก)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมการปกครอง

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ปค.)

โทร. ๐-๒๒๒๕-๔๘๘๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตามโทรสารในราชการ ปค. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๒๑/ว ๑๖๘๓๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ในระดับพื้นที่ ของลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย “๑ คน ๑ ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
(<https://www.nsf.or.th>)



ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก เว็บไซต์ กองวิชาการและแผนงาน
<https://multi.dopa.go.th/tspd>
หัวข้อ ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์